



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ คปภ. สร้างความเข้าใจการประกันภัยผู้เกษตรกร

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกรต้องประสบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรในหลายรูปแบบ อาทิ ความเสียหายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือความเสียหายต่อ อชีวิตและทรัพย์สิน จึงส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของประเทศที่มาจากผลผลิตทางการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้เกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยและสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้บริ โภค และตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัว โดยใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง อัน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสวัสดิการที่ครอบคลุมและเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น

ด้านนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึง การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ว่า ถือเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรทั่วประเทศจะได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริง เป็น เรื่องปกติที่แม้แต่ตัวเราเองความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของประกันภัย คนไทยยังอยู่ในระดับที่ยังไม่สูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ ยังอยู่ในระดับที่ต้องทำความเข้าใจอีกมาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักและ สำคัญ สหกรณ์เป็นนิติบุคคลทางธุรกิจที่ต้องดำเนินการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก ซึ่งกรมการกับสหกรณ์จะมีผล และบทบาทที่สำคัญต่อการเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่มี ผลกระทบต่อตัวสมาชิก ถ้ากรมการสหกรณ์ทุกสหกรณ์ มีโอกาสรับรู้ และเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับขบวนการประกันภัยก็จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ทุกสหกรณ์จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเข้าไปชี้แจงเรื่องกฎกติกา หรือเรื่องพรบ.สหกรณ์ ซึ่งจะได้ถือโอกาสนำเรื่องการประกันภัยเข้าที่ประชุมด้วย นอกจากนี้แล้วกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังมีโครงการพัฒนาสถาบันกรรมการสหกรณ์เพื่อให้เป็นมืออาชีพ มากขึ้น เนื่องจาก สหกรณ์ก็คือกลุ่มธุรกิจ ถ้ากรรมการ สหกรณ์บริหารไม่เป็น อาจนำพาสหกรณ์เสียหายได้ ดังนั้นการให้ความรู้ เรื่องการประกันภัยที่ถูกต้อง กับกรรมการสหกรณ์จึงเป็นเรื่องสำคัญ

“ ปัจจุบัน มีสหกรณ์อยู่ทั่วประเทศประมาณ 8,000 สหกรณ์ มีสมาชิก อยู่ประมาณ 10 ล้านคน มีสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์การเกษตรอยู่ 4,337 แห่ง ซึ่งสมาชิกประกอบ อาชีพการ เกษตรเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง พบว่ามีหลายสหกรณ์ที่ประสบปัญหาทางด้านธุรกิจอันเนื่องมาจากปัจจัยข้างเคียงทางด้านอาชีพ ปัจจัยการผลิตหรือสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการดำเนินงานทั้งหมด ฉะนั้นเมื่อสมาชิกสหกรณ์ จะมีโอกาสได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง

การประกัน ภัยทั้งการประกันภัยพืชผลและประกันภัยชีวิต เพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและหลักประกันความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์และเกษตรกรที่เป็นสมาชิก โดยทั่วกัน” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว.
